



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๓๕

ที่ มท ๐๒๐๒.๗/ว ๐๓๐๘

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การฝึกอบรมการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีการแบบ ๓๖๐ องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน อธิบดีกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ให้มีความครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยโครงการดังกล่าวได้จัดทำ “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยวิธีแบบ ๓๖๐ องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” เรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดจัดการฝึกอบรม “การใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีการแบบ ๓๖๐ องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ให้แก่ผู้ดูแลระบบฯ (Admin) ของกรม รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๙๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ ๔๖ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสืบค้นกำหนดการกลุ่มเป้าหมาย และแผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม ได้ทาง QR Code ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ จึงขอให้กรมมอบหมายผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีแบบ ๓๖๐ องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Admin) ของกรม ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิบดี จำนวนกรมละ ๒ คน เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดวันดังกล่าว โดยให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ผ่านทาง QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดการฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน ระหว่างการฝึกอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสมคิด จันทมฤก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

## QR Code

การฝึกอบรม “การใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะของข้าราชการ สป.  
โดยวิธีการแบบ ๓๖๐ องศา ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”  
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนสมรรถนะ  
ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จำนวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน : ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

### ๑. การแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม



### ๒. กำหนดการ รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย และ

แผนที่เทคโนโลยีสยาม เลขที่ ๖๔ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

